



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๐๕๐

ที่ พม ๐๖๐๓.๒/๐๕๙๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจักต้องดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดเวลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงขอความร่วมมือให้ทุกสำนักงาน กอง และทุกหน่วยงาน ดำเนินการเร่งตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเสนอรายชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลผู้กระทำความดีความชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีมีผลงานช่วยเหลือทางราชการ หรือบำเพ็ญกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีผลงานดีเด่น หรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ และมีระยะเวลาในการกระทำความดีความชอบตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป มีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานดังกล่าวอย่างน้อย ๓ กลุ่ม เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างน้อย ๓ ด้าน จากสวัสดิการ ๗ ด้าน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการแนะนำ หรือมีส่วนร่วมผลักดันในการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ควรมีผลงานอย่างน้อย ๑ กองทุน และผลงานที่กระทำนั้นต้องเป็นผลงานที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องเป็นผลงานในส่วนของตัวเอง(ไม่ใช่งานในหน้าที่) และทำอะไร,ทำอย่างไร,ทำให้ใครใครได้รับผลประโยชน์อย่างไร,เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างไร เป็นต้น การเสนอรายชื่อให้จัดทำหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.๑) ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรอง ๓ ชุด โดยสรุปสาระสำคัญให้ชัดเจน ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของผลงาน ระบุกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ได้กระทำอันโดดเด่น และเป็นตัวอย่างอันควรปฏิบัติตาม ได้ปฏิบัติอย่างไร ที่ใด และเกิดประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนอย่างไร เช่น มีประชาชนได้รับประโยชน์ในเรื่องใด จำนวนเท่าไร (สรุปไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ กรณีมีรายละเอียดหรือเอกสารเพิ่มเติม ให้ส่งเป็นเอกสารประกอบ)

๒. กรณีบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือบริจาคให้แก่หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อนิติบุคคลที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา การเสนอรายชื่อให้จัดทำหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒) ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรอง ๓ ชุด และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ผู้บริจาคลงนามรับรอง ๓ ชุด กรณีบริจาคทรัพย์สินเพื่อการศาสนา

/ เช่น วัด หรือสถาน...

เช่น วัด หรือสถานประกอบศาสนกิจ ต้องแสดงหลักฐานประกอบว่านำทรัพย์สินไปใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างไร และต้องมีสำเนาบัญชีทรัพย์สินของวัด/สถานประกอบศาสนกิจ ที่แสดงการรับบริจาคและการใช้จ่ายทรัพย์สินที่บริจาค โดยให้เจ้าอาวาสวัด หรือประธานสถานประกอบศาสนกิจ และผู้รับผิดชอบทางการเงินลงลายมือชื่อผู้รับรอง ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด

๓. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำความดีความชอบ (นร.๓) ให้สรุปผลงานโดยสังเขปไม่เกิน ๒ แผ่น จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กระทำความดีความชอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ชุด

๕. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้กระทำความดีความชอบ จากหน่วยงานผู้รับบริจาค

๖. ในกรณีที่มีผู้กระทำความดีความชอบ แต่ยังไม่สามารถเสนอขอพระราชทานฯ ในปีนี้ได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ผลงานยังไม่ครบ ๕ ปี หรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ประสงค์ขอรับ ให้แจ้งข้อมูลของบุคคลดังกล่าว ให้กรมฯ ทราบด้วย เพื่อจักได้นำเสนอคณะกรรมการทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานฯ ดังกล่าว ถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสามารถ Download รายละเอียดเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ได้จากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล www.hr.dsdw.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


(นายพุมพิณ เลิศเขวาสินธุ์)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ